

ELEGANT APARTMENT

Lịch lãm đến từ sự tinh tế.

Tọa lạc tại quận 2 , TP HCM nằm trong dự án ONE VERANDA H.

Căn hộ duplex với 220,45 m² sàn trong đó có 199,82m² sàn sử dụng, bao gồm 3 phòng ngủ.

Căn hộ cho gia đình nhỏ cơ bản với 4 thành viên. 2 vợ chồng trung tuổi và 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Họ là những con người cởi mở yêu du lịch, nghệ thuật, thời trang phóng khoáng và cá tính.

Thiết kế hướng đến sự bền vững với thời gian, tinh tế gọn gàng mềm mại, chú trọng đến yếu tố nghệ thuật, đề cao cảm xúc của người sử dụng.



THIẾT KẾ BỀN VỮNG VỚI THỜI GIAN

Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản kết hợp chi tiết cổ điển mềm mại.

Tổng thể thống nhất và ấn tượng với tông màu cơ bản đen trắng.

Không theo trend, không cố định vào một phong cách hay một thời kì cụ thể.

Thiết kế hướng đến sự bền vững với thời gian.



TỐI GIẢN VÀ MỀM MAI.

Sự gọn gàng và sạch sẽ trong đường nét được ưu tiên, không gian được phân cách mạch lạc bởi vật liệu, ánh sáng và thể tích.

Cảm giác lạnh lẽo từ phong cách tối giản cân bằng bởi sự mềm mại uyển chuyển của các chi tiết cổ điển. Bên cạnh một số món đồ nội thất có thiết kế nguyên bản, đồ gỗ cổ điển như tủ console và bàn ăn xuất hiện làm điểm nhấn cân bằng sự ấm cúng cho toàn bộ không gian.



YẾU TỐ NGHỆ THUẬT ĐƯỢC CHÚ TRỌNG.

Thoạt nhìn, ai cũng có thể nghĩ đây là không gian làm việc của một nghệ sĩ hay thậm chí là một không gian triển lãm nghệ thuật, nhưng thực ra là một ngôi nhà của những người bình thường nhưng lại mang trong mình trái tim của một nghệ sĩ. Tông màu cơ bản nhưng ấn tượng. Cảm hứng đến từ sàn catwalk, căn hộ trở thành một sân khấu, nơi mà mỗi cá nhân trong nó trở thành trung tâm và được tôn vinh.



KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HỌC TẬP

Một tủ sách lớn đủ để đáp ứng nhu cầu đọc sách của gia chủ. Không gian làm việc học tập được thiết kế đầu cảm hứng. Đàn piano đặt trong một khung cảnh lãng mạn với mái vòm cong hành lang, các chi tiết cổ điển đưa vào mềm mại

Một sân khấu thu nhỏ cho người “nghệ sĩ” hòa mình với âm nhạc và không gian.

PHÒNG NGỦ MASTER

Thoáng đãng với View nhìn rộng ra khoảng xanh sân thượng phòng thay đồ tối giản đáp ứng đầy đủ nhu cầu gia chủ.

Phòng tắm điệu đà lãng mạn với bồn tắm có chân cổ điển.

Vẫn giữ tông màu cơ bản đen và trắng phòng ngủ master thiết kế đơn giản với sự mềm mại vừa đủ để đạt được cảm giác bình yên, tâm trạng thoải mái khi chìm vào giấc ngủ.





PHÒNG NGỦ 02

Phòng ngủ con trai được mở rộng hơn, 1 tủ đồ vừa phải với nhu cầu, không phân chia thành phòng thay đồ riêng để giải phóng không gian.

Một góc đọc sách đủ yên tĩnh với ánh sáng và không khí thoáng đãng

Tương tự như phòng master.

Phòng ngủ có xu hướng thiết kế tối giản, tinh tế thống nhất với thiết kế tổng thể.

PHÒNG NGỦ 03

Phòng ngủ cô con gái có chút cá tính điệu đà với tone màu hồng trầm.

Tinh tế trong đường nét bố cục. Sự bay bổng nhẹ nhàng khơi gợi cảm xúc lãng mạn cho toàn bộ không gian

